
การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  พ.ศ. 2563 

วันที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา  1๐.๐0  น.   
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 

************************ 
ผู้มาประชุม 

1.นายสถาพร  ชวลิตพงษ์  ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
2.นายพิษณุ  ทิวากรสกุล  รองประธานสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
3.นายเกรียงศักดิ์  เสือภู่   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
4.นางกัณยาวีร์  วามาจาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
5.นายช านาญ  ส่งวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก  
6.นางน  าเพชร  เสมอเหมือน  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
7.นายนพพร  คงอารยะเวชกุล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
8.นายปรีชา  ชาญวิการณ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
9.พ.อ.อ.สมเดช  ศิรินนทร์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
10.นายอภิเดช  ปัญสุวรรณวงค ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.นายจิรศักดิ์  สุปิยะพาณิชย์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.นายวินัย  ศรีปิยะรัต  นายกเทศมนตรีต าบลท่าตะโก 
2.นางวะไล  นุ่มมีศรี   รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าตะโก 
3.นายปิยะชัย  ส่งวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีต าบลท่าตะโก 
4.นายสุริชัย  เขียวบุดดา  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลท่าตะโก 
5.นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์  เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
7.นายสมพล  โพธิ์อ่อง   รองปลัดเทศบาล 
8.นางเฉลิมศรี  ชอบประดิถ  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
9.นางประนอม  เปี่ยมแสง  ผู้อ านวยการกองช่าง 
10.นายน า  ฟักถาวร   รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 
11.นางสาวมัลลิกา ชาญวิการณ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 
12.นางวรรณรัตน์ ชูมา   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
13.นายทนงค์  แย้มข า   นิติกรช านาญการ 
14.นางสาวจุฑามาส ศรีขจร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติงาน 
15.นางธัญลักษณ์ ศรีทอง   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 

 16.นางสาวอัมพร ใจแก้ว   พนักงานบัญชี (สถานธนานุบาลฯ) 
17.นายสัณห์ธวัช นันทะสาร  นายช่างไฟฟ้า 
18.นายสมศักดิ์  กฤษดี   ประธานกรรมการชุมชนสามัคยาราม 
19.นางเริงจิตต์  อนุวัต   ประธานกรรมการชุมชนเจ้าแม่ราตรี 
20.นางบุญยืน  นิลทัพ   ประธานกรรมการชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 
21.นางบุญยืน  ทัดอยู่      กรรมการชุมชนบ้านใหม่พัฒนา 
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22.นายวินัย  เรืองฤทธิ์สุริเดช  ประธานกรรมการชุมชนตลาดแปดธันวา 
23.นางสาวจริยา แสงบู่วัฒนา  พนักงานจ้างเหมาบริการ 

เริ่มประชุมเวลา  1๐.๐0 น. 
นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์  บัดนี   ถึงก าหนดเวลานัดประชุมสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาเทศบาลต าบล 

ท่าตะโก จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาล
ต าบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2563 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์ เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลมาครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเปิดประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สภาเทศบาลสมัยสามัญ  สมัยที ่ 4 ประจ าปี  พ.ศ.2563  และขอเชิญ

เลขานุการสภาเทศบาล ฯ อ่านประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก   
เรื่อง  การประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก  สมัยสามัญ  สมัยที่  4 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์ กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ทุกท่าน ประกาศสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก เรื่อง การประชุมสภาเทศบาล

ต าบลท่าตะโก  สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี พ.ศ. 2563 
      ด้วยสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก  ได้มีมติในคราวประชุมสภาเทศบาล
     ต าบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘  
     กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  ๔ ประจ าปี   
     พ.ศ. ๒๕๖๓  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑  - ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
      เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
     ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๔   
     ข้อ ๒๑ จึงประกาศประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก สมัยสามัญ สมัยที่  ๔  
     ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๓  เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑ – ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 
       จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
          ประกาศ   ณ   วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 

สถาพร  ชวลิตพงษ์ 
       (นายสถาพร  ชวลิตพงษ์) 
 ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ถ้ามี)
ประธานสภาเทศบาล   -แจ้งหนังสืออ าเภอท่าตะโก ที่ นว 0718/ว 4825  ลงวันที่  21  ตุลาคม  
     2563  เรื่อง  การปรับปรุงราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่ไม่สามารถ
     ส่งคืนตามกฎหมาย  มาเพ่ือให้สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโกทุกท่าน
     รับทราบและถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ เอกสารตามที่เจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้
     ทุกท่านครับ 
     ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
     ต าบลท่าตะโก  สมัยสามัญ  สมัยที ่ ๓  ประจ าปี พ.ศ.2563 

เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563 
   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมโปรดเสนอต่อที่ 

ประชุมครบั 
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ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดแก้ไขหรือเพ่ิมเติมผมขอมติที่ประชุมครับ 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสภา 

เทศบาลต าบลท่าตะโก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓ ประจ าปี พ.ศ.2563        
เมื่อวันที่  28  กันยายน  2563  โปรดยกมือครับ 

ที่ประชุม    มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน  2563 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ที่ประชุมมีผู้ยกมือ 7 คน  ไม่ยกมือ 1 คน  ไม่มาประชุม 1 คน  
ประธานสภาเทศบาล   เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล
     ต าบลท่าตะโก  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.2563  เมื่อวันที่   
     28  กันยายน  2563 
     ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ
     นายกเทศมนตรี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
     (หน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล) 

ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อสภา
 เทศบาลต าบลท่าตะโกครับ 

นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติ
     เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552   
     “ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
     ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี ฯ” กระผมขอจึงรายงานผล
     การปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ.25๖๓  ดังต่อไปนี  

   1.งบประมาณของเทศบาลต าบลท่าตะโก  แยกเป็น 
   1.1.โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓   
   จ านวน  75  โครงการ  เป็นเงิน  12,046,650.67  บาท 
   (สิบสองล้านสี่หมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 
   1.2.โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.25๖3 ที่ต้องด าเนินการต่อไป 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  2  โครงการ  
   งบประมาณ  667,000  บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 
    รวมงบประมาณของเทศบาลต าบลท่าตะโก  ประจ าปี  พ.ศ.25๖๓  

    จ านวน  77  โครงการ  เป็นเงิน  12,713,650.67  บาท  (สิบสองล้าน
    เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) 

   2.งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากส่วนราชการอ่ืน  จ านวน  ๑1   
    โครงการ เป็นเงิน  10,904,284  บาท (สิบล้านเก้าแสนสี่พันสองร้อย 

   แปดสิบสี่บาทถ้วน)  
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    สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๓  

    จ านวนรวมทั งสิ น  88 โครงการ งบประมาณ  23,617,934.67  บาท 
    (ยี่สิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบเจ็ด 
    สตางค)์  รายละเอียดตามรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ทีน่ าเสนอมาพร้อมนี  

      จึงขอเสนอรายงานต่อสภาเทศบาลต าบลท่าตะโกเพ่ือทราบ 
     ตามความในมาตรา 48 ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  
     และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 ต่อไป  
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
นายสถาพร  ชวิลิตพงษ์   ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลท่าตะโก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
     (หน่วยงาน ส านักปลัดเทศบาล) 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรีรายงานผลต่อสภาเทศบาลต าบลท่าตะโกครับ 
นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล       
     ได้ด าเนินการสรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงาน
     ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล และบัญชีสรุปรายงาน   
     การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ        
     พ.ศ.๒๕๖๓ 
      นายกเทศมนตรีต าบลท่าตะโก  จึงขอเสนอผลการติดตามและ 
     ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ต่อสภา
     เทศบาลต าบลท่าตะโก เพ่ือโปรดทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
     ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
     แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 30(5) “ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ 
     ผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นฯ” 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
นายสถาพร  ชวิลิตพงษ์   ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณจัดตั้ง  
ประธานสภาเทศบาล   ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ประจ าปี
     งบประมาณ พ.ศ.256๔ (หน่วยงาน กองการศึกษา) 
     ขอเชิญนายกเทศมนตรีแจ้งผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณต่อสภา
     เทศบาลต าบลท่าตะโกครับ 
นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี    ทุกท่าน ด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แจ้งผลการ
     พิจารณาการจัดสรรงบประมาณจัดตั งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
     ผู้สูงอายุ (ศพอส.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นเงิน 951,100 บาท  
     (เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เพ่ือให้องค์กรปกครอง 
     ส่วนท้องถิ่นด าเนินการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารและจัดซื อครุภัณฑ์  
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     เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมส าหรับผู้สูงอายุและชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ 
     รวมทั งส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการดูแลตนเอง ผู้อ่ืน และชุมชน 
      จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลท่าตะโกทราบต่อไปครับ 
     ผมขออนุญาตชี แจงเพ่ิมเติมเก่ียวกับการงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจาก พม.
     ในครั งนี  เทศบาลได้น าแบบและท าเรื่องขอแก้ไขเพ่ือที่จะให้รับกับส านักงาน
     เทศบาลของเรา ซึ่งจะก่อสร้างพื นที่บริเวณข้างห้องกองคลัง ตามแบบจากเดิม
     หลังคาเป็นแบบเมทัลชีท จึงให้กองช่างเปลี่ยนแบบหลังคาเป็นแบบกระเบื อง
     เว่าแบบเดียวกับอาคารส านักงานเทศบาล เพ่ือที่จะให้ดูแล้วเข้ากัน ขณะนี ได้
     จัดส่งแบบที่แก้ไขให้กับ พม. เรียบร้อยแล้ว คาดว่าอีกไม่นานคงจะได้รับการ
     พิจารณาในการก่อสร้างต่อไปครับ 
ที่ประชุม    -รับทราบ- 
นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ระเบียบวาระท่ี  ๖ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
ทีป่ระชุม    ขอเชิญคุณอภิเดช ปัญสุวรรณวงค์ ครับ 
นายอภิเดช ปัญสุวรรณวงค์   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล   ทุกท่าน วันนี คงจะเป็นระเบียบวาระสุดท้ายก่อนที่ผู้บริหารเทศบาลต าบล 
     ท่าตะโกจะหมดวาระ และจะต้องมีการเลือกตั งใหม่ ผมเชื่อว่าคณะ 

  กรรมการบริหารชุดนี น่าจะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อีกครั งหนึ่งครับ แต่สิ่งที่
  ผมอยากจะบอกตลอดเวลาที่เป็นสมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโกตลอด
  ระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ผมว่าสมาชิกสภาเทศบาลชุดนี ท างานกันแบบพ่ีน้อง
  ดูได้จากเรื่องที่เสนอมาจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลยกมือให้ 

     ทุกครั ง ไม่เคยสร้างปัญหาให้คณะผู้บริหาร ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับเจ้าหน้าที่ 
  แต่สิ่งทีผ่มมองว่าเจ้าหน้าที่กลับมองว่าผู้บริหารสมัยนี ง่ายๆครับ ผมเคยเสนอ
  โครงการต่าง ๆ ผมบอกได้เลยว่าท่านนายกวินัย ท่านรองวะไล ท่านรอง
  นายกปิยะชัย ท่านเก่งครับ ท่านดูแลเรื่องน  าเรื่องไฟและเรื่องชีวิตความ
  เป็นอยู่ของประชาชนดีมาก เรื่องนี ผมได้ฟังมาจากประชาชน แต่สิ่งที่ผม
  อยากจะฝากกับคณะผู้บริหารชุดนี ให้บริหารจัดการด้วยครับ ในเทศบาล 

     มีการแบ่งแยกเป็นพรรคเป็นพวกขาดความรักความสามัคคีกันในหน่วยงาน 
  ถามว่าท าไมผมถึงทราบ ผมบอกได้เลยว่าผมได้ไปเข้าร่วมการอบรม โดยแจ้ง
  ให้สมาชิกสภาเทศบาลสวมใส่ผ้าไทยมาร่วมการอบรม ผมใส่สีน  าเงินมาซึ่งผม
  ไม่ทราบว่าเป็นอย่างไร มีเจ้าหน้าที่มาบอกผมว่าอยู่ทีมเค้าสินะ อยู่ทีม 
  เดียวกับเค้าเลยนะ ผมจึงเริ่มจับตาดูมาตลอดครับ หากเทศบาลท ากิจกรรม
  อะไรก็แล้วแต่จะมี 2 กลุ่ม ถ้ากลุ่มนี ใส่สีเหลือง อีกกลุ่มหนึ่งจะใส่เสื อสีแดง 

     หรือสีน  าเงิน สีอะไรก็ได้ เป็นการแบ่งพรรคแบ่งพวกกันอย่างชัดเจนครับ
  ถามว่าผมเสนอโครงการต่างๆ เพื่ออะไรครับ ก็เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค
  ไมอ่ยากให้เกิดความเหลื่อมล  าในสังคมของเทศบาลเรา ผมได้รับค าร้องเรียน
  จากคณะกรรมการชุมชน ประธานกรรมการชุมชน ผมว่าเจ้าหน้าที่มอง
  คณะกรรมการชุมชนเป็นสองส่วนครับ ส่วนแรกคือส่วนหนึ่งเวลาที่จะขอ
  ความร่วมมือจากเค้าคุณจะมองว่าเค้าคือส่วนหนึ่งของเทศบาล แต่หลังจาก
  เสร็จงานแล้วคุณมองเค้าเป็นส่วนเกินครับ ผมมองว่าคณะกรรมการชุมชน 
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     น่าจะเป็นชุดเดียวกับ อสม. ช่วงโควิดที่ผ่านมามีการส ารวจว่ามีใครเข้ามาใน

  ชุมชนของเราหรือไม่ อสม. กับเจ้าหน้าที่ประธานกรรมการชุมชนจะออกไป
  ส ารวจซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงครับ ไปแล้วว่ามีใครแปลกหน้าเข้ามาหรือไม่ มีการ    
  วัดอุณหภูมิไข้ตลอด เวลามีงานศพ อสม.จะต้องไปท าหน้าที่อยู่เลยครับ   

     ท่านนายกวินัยรับปากว่าหากเสร็จสิ นภารกิจช่วงโควิดจะพา อสม. กับ 
  คณะกรรมการชุมชนศึกษาดูที่จังหวัดกาญจนบุรี ผมไม่ทราบว่าโครงการนี  

     ยังอยู่หรือไม ่ผมบอกได้เลยครับว่าโครงการแต่ละโครงการที่ไม่เกิดขึ นนั น
  เป็นเพราะอะไร เป็นเพราะว่าคนเขียนโครงการมี 2 อย่าง อย่างแรกมี 
  ความเห็นแก่ตัว อย่างที่ 2 วิสัยทัศน์ไม่กว้างไกล เพราะเหตุใดจึงเห็นว่า 

     เห็นแก่ตัวเพราะว่าโครงการใดที่เก่ียวกับชุมชนคุณไม่ค่อยเสนอขึ นมา  
     แต่โครงการอะไรก็แล้วแต่ที่เก่ียวกับเจ้าหน้าที่คุณใช้สิทธิ์เต็มที่ครับ  
     สิ่งที่ชุมชนคุยกับผมเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 คุณขอความร่วมมือ

  ประธานกรรมการชุมชนให้ไปร่วมรับเสด็จที่อ าเภอตาคลี ชุมชนให้ความ
  ร่วมมือเป็นอย่างดี มานั่งรอกันตั งแต่ 11.00 น. รถออกประมาณ 12.00 น. 
  แต่พอหลังจากท่ีกรรมการชุมชนขึ นรถบัสทุกอย่างจบสิ น เจ้าหน้าที่แจ้งว่า
  ส าหรับท่านที่ไปร่วมรับเสด็จในวันนี เราจะมีข้าวกล่องแจก มีเบรคอาหาร 
  และจะมีพัดให้คนละ 1 อัน ชุมชนมีความภูมิใจมากครับเทศบาลแจกพัดให้ 
  แต่เมื่อพูดจบเจ้าหน้าที่บอกว่าเมื่อเสร็จแล้วขอพัดคืนด้วยครับ ชุมชนบอกว่า
  ทุเรศมากแค่พัดอันเดียวยังเอาคืน เค้าเสียสละเวลาให้แล้วคุณก็ให้เค้าไปครับ
  ผมจึงบอกว่าให้เรามาให้ความส าคัญกับกรรมการชุมชนบ้างได้หรือไม่ วันที่
  คุณไปรับเสด็จตรงกับวันที่คุณพานักเรียนผู้สูงอายุไปดูงานที่อยุธยา  

     บางประอิน ซึ่งปัจจุบันนี สื่อโซเชียลแรงมากครับ นักเรียนผู้สูงอายุลงเฟส
  น่ารักมาครับ ได้รับประทานอาหารโต๊ะจีน ผมจึงบอกว่าตรงนี มันเหลื่อมล  า 
  และจะมีการสร้างอาคารผู้สูงอายุด้านข้างส านักงานอีก  กรรมการชุมชน 

     เสื อสักตัวเคยได้หรือไม่ครับ อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเราจะแจกเสื อคลุมให้กับ
  ประธานกรรมการชุมชน ให้เขียนเลยครับว่าประธานกรรมการชุมชนเจ้าแม่
  ราตรีและทุกทุกชุมชน แล้วลงท้ายว่าเทศบาลต าบลท่าตะโก นี่คือสิ่งที่ผมมอง
  ว่าเป็นการเอาใจแลกใจ ซึ่งประธานกรรมการชุมชนท างานให้กับเทศบาล ให้
  ความร่วมมือมาตลอด ผมมองว่าเรามองข้ามความรู้สึกนี ไปครับ สมาชิกสภา
  เทศบาลชุดนี ที่ผ่านมาท่านขออะไรเราให้หมดครับ แต่บางโครงการไม่ 
  ตอบสนองประชาชน แต่ตอบสนองเจ้าหน้าที่ เวลาหมดงบประมาณเมื่อปีที่
  ผ่านมาแต่ละกองเสนออะไรครับ ซื อโต๊ะซื อเก้าอี  คอมพิเตอร์ ซื อทุกปีครับ 
  ผมอยากจะทราบว่าเก้าท่ีท่านซื อใหม่แล้วของเก่าหักหมด ท่านต้องซื อที่ไปนั่ง
  ในใจคนครับ ไม่ใช่ไปซื อที่ไปนั่งบนหัวคน ความรู้สีกของคนร่วมงาน  
  ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ ความรู้สึกของประธานกรรมการชุมชน เค้ามองว่า
  ท่านละเลยไม่เห็นความส าคัญกับเค้าครับ ผมมองว่าคณะกรรมการชุดนี น่าจะ
  กลับเข้ามาใหม่ ดังนั น เราวางรากฐานได้หรือไม่ครับ ผมยังสงสัยว่าหน่วยงาน
  ไหนที่ดูแลเกี่ยวกับกรรมการชุมชน กองการศึกษาหรือไม่ครับ ท าไม 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษาไม่เรียกคณะกรรมการชุมชนมาพูดคุยกัน  
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     ท าให้เหมือนกับกลุ่มชมรมบาสโลบ กลุ่มชมรมออกก าลังกายสระหลวง กลุ่มนี 

  ท าอย่างไรถึงได้เงินสนับสนุนเดือนละ 2,000 บาท คุณเป็นเจ้าหน้าที่ท าไม
  คุณไม่เรียกชุมชนมาพูดคุยว่าจะท าอย่างไรถึงจะได้เงินสนับสนุนจากส่วนนี  
  หรือจาก พม. หรือจะน าชุมชนมารวมกันออกก าลังกายร่วมกัน เพื่อให้ที่จะ
  เงินสนับสนุนจาก พม. เดือนละ 2,000 บาท ปีละ 24,000 บาท หารกัน  

     7 ชุมชน จะได้ชุมชนละ 3,000 บาท เป็นเงินทุนส ารองของชุมชนแล้วครับ 
  เผื่อว่าบางสิ่งบางอย่างประธานกรรมการชุมอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ น จะขอ
  แรงความร่วมมือจากใครในชุมชนไปขอปากเปล่าผมว่าดูกระไรอยู่ครับ 
  อาจจะมนี  าส้มหรืออะไรตอบแทนได้ ตรงนี จะท าให้อย่างไรให้เป็นส่วนหนึ่ง
  ไดผ้มขอฝากไว้ด้วยครับ เรื่องเสียงตามสายตรงร้านต่อดอกไม้ไม่ดังครับฝาก
  นายกซ่อมแซมด้วย เรื่องกล้องพีพีทีวีท่านขอสมาชิกสภาเทศบาลว่าต้องการ
  จะติดตั งกล้องอาคารส านักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลท่าตะโก 
  เพ่ือป้องกันขโมยพวกเราก็สนับสนุนให้ติดตั ง กล้องติดตั งตามมุมอาคารอยู่ใน
  ส านักงานหลายตัวครับ ผมเคยเห็นครูบางคนแต่ผมไม่ขอเอ่ยชื่อว่าใครเดิน
  ผ่านกล้องท าท่ายกมือไหว้ ผมถามว่าครูไหว้อะไรมีสิ่งศักสิทธิ์หรือครับ  
  ครูบอกว่าไม่ใช่ไหว้กล้อง พอมีคนเปิดกล้องดูแล้วจะได้รู้ว่าเคารพเค้า ผมว่า
  เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ครับ ตรงนี ไม่ใช้ส านักงานแล้วครับเป็น
  ทัณฑสถานหรือเปล่าครับ ทุกอย่างดีหมดแล้วครับแต่ที่ผมพูดมาคือบรรทัด
  ฐานการท างาน เราให้ความส าคัญกับชุมชน ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล  าใน
  ส านักงาน ท าอย่างไรให้เทศบาลมีความรักความสามัคคีกลับมาเหมือนเดิม 
  สมัยท่านนายกวิสุทธิ์ ส่งวัฒนา ซึ่งสมาชิกหลายคนเคยอยู่ในสมัยของท่าน 
  ขณะนั นผมยังเป็นแค่ประธานกรรมการชุมชน สมัยนั นแต่ละชุมชนมีความรัก
  ความสามัคคีกันเป็นอย่างมาก เวลาจัดกิจกรรมใดๆ สงกรานต์ ลอยกระทง 
  ชุมชนมาร่วมกิจกรรมไม่ต่ ากว่าชุมชนละ 60 คน และเวลาที่เทศบาลจัดงาน
  อะไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทุกคนไปหมด ซึ่งดูแล้วยิ่งใหญ่มากครับ ดูแล้วเป็น
  ความรักความสามัคคีของคนในหน่วยงานเดียวกัน แต่ตอนนี ท่านนายก 

     ลองดูสิครับ เวลาจัดงานต่าง ๆ ถ้ากองนี ไปกองนี จะไม่ไปร่วมกิจกรรม 
  ถ้ากลุ่มนี ไปกลุ่มนี ไม่ไป ถ้ากลุ่มนี นั่งตรงนี กลุ่มนั นไปนั่งอีกที่หนึ่ง ท่านนายก
  ต้องพาไปละลายพฤติกรรมครับ พาไปศึกษาดูงาน ไปเปิดวิสัยทัศน์ ให้ลองใช้
  ชีวิตร่วมกันว่าเป็นอย่างไร ถ้าตราบใดก็แล้วแต่เรามีการเหลื่อมล  า มีการแบ่ง
  พรรคแบ่งพวก ผมเชื่อว่าเทศบาลไม่เจริญ เดี๋ยวท่านก็บอกผมว่าเทศบาลอื่น
  องค์กรอ่ืนก็เหมือนกันแบบนี  เราอยากเป็นแบบนั นหรือครับ พอผมเสนอเรื่อง
  ศึกษาดูงานท่านก็แจ้งว่า สตง. มีการท้วงติงเกี่ยวกับเรื่องนี  แปดปีที่ผ่านมา 

     ก็ใช้ระเบียบตัวเดียวกัน แต่เมื่อก่อนอาจจะไม่เยอะเหมือนตอนนี  เราควรให้
  ความส าคัญกับผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา หลายปีที่ผ่านมาอย่างเวลาช่วงปีใหม่ 
  เจ้าหน้าที่บางคนอาจจะไม่มีโอกาสพาครอบครับไปเที่ยวที่ไหน เราก็ให้โอกาส
  เค้าไป ประธานกรรมการชุมชนปีหนึ่งท างานให้เราไม่รู้กี่รอบ เทศบาลขอ
  ความร่วมมือชุมชน ชุมชนก็ให้ความร่วมทุกครั ง เรามีหน้าที่อะไรครับ  
  ถ่ายภาพถือป้ายถ้ายภาพกัน แต่ชุมชนก็ยังคงท าหน้าที่ต่อไป ผมขอฝากไว้
  แค่นี ครับ ขอบคุณมากครับ 
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ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม    ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ผมมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ เนื่องจากเทศบาลต าบลท่าตะโก

  เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาชิกสันนิบาต
  เทศบาลภาคเหนือ คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ได้เล็งเห็นถึง
  ความส าคัญของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือพ่ีน้อง
  ประชาชน จึงได้ท าโครงการมอบเครื่องตัดกิ่งไม้ให้กับเทศบาลต าบลท่าตะโก 
  จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งขณะนี อยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขและ
  สิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งให้สภาเทศบาลต าบลท่าตะโกทราบครับ 

     ตามท่ีท่าน ส.ท.อภิเดช ปัญสุวรรณวงค์ ได้เสนอแนะเรื่องอ่ืนๆ ในที่ประชุม
  วันนี ผมคิดว่าคงจะครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภา
  เทศบาลท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมจึงขอชี แจงเป็นรายข้อดังต่อไปนี ครับ 

     1.เรื่องพนักงานเทศบาลแบ่งพรรคแบ่งพวก ผมต้องขออภัยทุกท่านด้วยครับ 
  ผมในฐานะของผู้บริหารพยายามติดตามและพยายามทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิด
  ความรักความสามัคคีกัน แต่ตามท่ีท่าน ส.ท.อภิเดช แจ้งมานั น ถ้ามีความ
  ชัดเจนอย่างไรขอให้แจ้งผมทราบด้วยครับ เพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปดูภายใน
  กองต่างๆ เท่าไรนัก เนื่องจากกองใดมีหน้าที่อะไรก็ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่
  ของตนเองและตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งทุกเรื่องที่ด าเนินงานนั นจบลงด้วย 
  แต่มีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจกัน แต่ผมไม่ได้เข้าไปล้วงลึกอะไรมาก ในเรื่องของ
  การท างานผมไม่ชอบที่จะให้มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกอยู่แล้วครับ มีงานอะไร
  ให้ช่วยกันท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองการศึกษา และกองสาธารณสุขฯ  

     จะมีงานเยอะไม่ว่าจะเป็นงานที่ร่วมกับชุมชน คณะกรรมการชุมชนหรือ 
     กลุ่มต่างๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการออกก าลังกาย เทศบาล 
     ไม่เคยปิดกั นกลุ่มไหนที่มีการออกก าลังกายเราสนับสนุนทุกครั ง แต่ในขณะนี 

  ที่ไม่มีการสนับสนุนเนื่องจากกลุ่มเหล่านั นไม่ถือปฏิบัติตามข้อตกลงของกอง
  สาธารณสุขที่ตั งไว้ว่าควรจะออกก าลังอาทิตย์ละกี่วัน จ านวนกี่คน จึงไม่มีการ
  สนับสนุน ส่วนกลุ่มที่เทศบาลสนับสนุนในขณะนี ก็เป็นคนในชุมชนเช่นกัน  

     แต่ทั งนี  งบประมาณท่ีเราตั งไว้ปีละ 140,000 บาท ขณะนี ใช้งบประมาณ
  เพ่ือการออกก าลังไม่ก่ีกลุ่ม ผมยังบอกว่าท าไมหยุดออกก าลังกาย  

     เพราะนโยบายของผมสนับสนุนในเรื่องของการออกก าลังกายอยู่แล้วครับ  
  2.เรื่องน าชุมชนไปศึกษาดูงานภายหลังช่วงโควิดเบาลงแลว้นั น ในช่วงปลายปี

 งบประมาณเป็นช่วงหัวเลี ยวหัวต่อ โดยทางการให้เทศบาลสอดส่องในเรื่อง
 ของ โควิด-19 เราจึงคิดว่าโครงการศึกษาดูงานในปีนี ซึ่งเทศบาลตั ง
 งบประมาณไว้แล้ว และอยากจะให้หมดช่วงฤดูฝนไปก่อนครับ และได้เร่งให้
 หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ด าเนินการโดยเร็วครับ 
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  3.เรื่องการน าชุมชนไปรับเสด็จ ซึ่งเป็นวันที่ผมมีประชุมที่จังหวัดน่าน ผมได้

 ติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยให้ปลัดเทศบาลดูแลในเรื่องของน  า อาหาร ในช่วงก่อน
 เดินทาง ครั งแรกนัดประชาชนไว้ประมาณ 12.00 น. แตอ่ าเภอท่าตะโก
 เปลี่ยนเวลาเป็น 13.00 น. ประชาชนจึงต้องมารอนานพอประมาณ ส่วน
 เรื่องท่ีเดินทางไปที่รับเสด็จนั น ท่านปลัดน าพัดจากท่ีไหนมาแจกครับ 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล    ทุกทา่น การเดินทางไปรับเสด็จนั นดิฉันเตรียม กย ข้าว เสื่อ และจัดเตรียม

  คนแบกเสื่อไว้เรียบร้อยแล้ว ของเทศบาลต าบลท่าตะโกค่อนข้างจะสมบูรณ์
  ที่สุดในการเตรียมตัวครั งนี  ดิฉันเป็นคนวางแผนงานเองทั งหมดและหากเกิด
  ข้อผิดพลาดอะไรหนูขออภัยมา ณ ที่นี ด้วยค่ะ ในการเดินทางไปรับเสด็จครั งนี  
  กลัวว่าประชาชนจะร้อนจึงให้เจ้าหน้าที่ท่ีอยู่นครสวรรค์จัดซื อพัดใช้บังแดด 

     มาให้ทุกคนที่ไปร่วมรับเสด็จ ซึ่งบางคนบอกว่าไม่อยากจะเอาลงไป  
  คุณนุ้ยได้โทรมาประสานงานในเรื่องนี แล้ว ดิฉันจึงบอกไปว่าให้เก็บ 

     ไว้ก่อนแล้วค่อยแจกให้ทีหลัง แต่ทางคุณนุ้ยได้ประกาศไปว่าจะขอคืน  
  เดิมทีเดียวตอนที่แจ้งเรื่องนี เวลาเลื่อนเข้ามา และอ าเภอแจ้งประสานมาว่า
  สามารถน าร่มไปได้ แต่ชาวบ้านบางคนไม่ทราบว่าน าร่มไปได้ ดิฉันจึงให้
  เจ้าหน้าที่ไปช่วยกันหาซื อพัดมาแจกค่ะเพ่ือจะใช้บังแดดและกันความร้อนให้
  เอาติดไป แต่คุณนุ้ยบอกว่าชาวบ้านจะไม่น าลงไป ดิฉันจึงบอกให้คุณนุ้ยเก็บ
  ไว้ในรถก่อน ตอนหลังเจ้าหน้าที่ของเทศบาลอาจจะไปพูดว่าจะขอคืน แต่ใน
  เรื่องนี ดิฉันได้พูดคุยกับรองปิยะชัยไว้ก่อนแล้วว่าพัดเราจะแจกอยู่แล้ว 
  คนมาขอลงชื่อไปรับเสด็จครังนี เป็นจ านวนมากบางคนอายุมากแล้ว ดิฉันให้
  คณะกรรมการชุมชนเป็นคนคัดรายชื่อถ้าใครอยากไปให้ ลงชื่อได้เลย   

     โดยเทศบาลมอบหมายให้ประธานกรรมการชุมชนเป็นผู้คัดเลือก และมีมา
  ลงชื่อซ  ากับชุมชน ตอนเช้าท่านนายกเข้ามาก็คงเห็นว่ามีคนมาลงชื่อเพ่ิม 
  แต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุก็จะไม่ให้ไป ตรงนี หากเกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องดิฉัน
  ขออภัยด้วยค่ะ 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ในเรื่องการรับเสด็จเป็นเรื่องที่เกิดขึ นแบบเร่งด่วน ส่วนโครงการของ

  ผู้สูงอายุมีการตั งงบประมาณและท าโครงการไว้ก่อนแล้วครับ  โดยได ้
  ประสานงานกับเชียงรากน้อย และบางประอิน ไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในการ 

     รับเสด็จครั งนี ชุมชนแต่ละชุมมีประมาณ 6-7 คน ใช้รถบัส 1 คัน ผมต้อง 
     ขออภัยหากท่านที่ไปแล้วไม่ประทับใจ เพราะว่าในเรื่องของการไปรับเสด็จ

  เป็นงานที่ท ายาก แต่ก าหนดการเราไม่สามารถก าหนดได้แน่นอน ปรับเปลี่ยน
  ได้ตลอด ซึ่งท่านเสด็จมาในช่วงเย็นด้วย ผมได้ประสานงานกับคุณนุ้ยตลอด
  ครับว่าให้ดูแลคนไปรับเสด็จให้ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องน  า หรือเรื่องอ่ืน ๆ  
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     ให้พยายามดูแล และท่ีท่านบอกว่าอาหารไม่ได้รับประทานกันนั นเนื่องจาก

  บางคนเข้าไปนั่งด้านหน้าแล้วไม่อยากลุกไปไหน การให้ไปรับข้าวด าเนินการ
  อย่างไร ไปรับแต่ละคนหรือว่ารับทั งหมด 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล    ทุกท่าน อ าเภอท่าตะโกแจ้งประสานให้เทศบาลจัดเตรียมเบรกอย่างเดียว 

  ทางอ าเภอแจ้งเลื่อนเวลาเข้ามาให้ออกเวลา 11.00 น. ดฉิันจึงรีบสั่งข้าว
  กล่องให้ประชาชนมานั่งทานที่เทศบาล และเมื่อเดินทางไปถึงสถานท่ีรับเสด็จ 

     จะให้ข้าวกล่องอีกคนละ 2 กล่อง ส่วนน  าให้พกไปแค่คนละ 1 ขวด  
     ขยะจะได้ไม่เยอะมาก ที่อ่ืนจัดหารถบัสธรรมดา แต่ของเทศบาลเป็นรถ 
     ปรับอากาศ ดิฉันพยายามท าให้ดีที่สุดค่ะ ส่วนเรื่องข้าวอยู่เหนือการควบคุม 

  ซึ่งได้รับประสานจากทางอ าเภอว่าผู้จัดการรับเสด็จจะแจกให้คนละ 2 กล่อง 
  ให้เทศบาลจัดเบรกไปอย่างเดียว ให้เบิกแค่ค่าแบรคกับค่ารถปรับอากาศ ส่วน
  เรื่องข้าวดิฉันใช้เงินส ารองออกเองค่ะ เพราะเห็นว่าเป็นช่วงเวลา 11.00 น. 
  เป็นช่วงกลางวันพอดีค่ะ 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ในเรื่องของการท างานเกี่ยวกับเรื่องนี ทางอ าเภอท่าตะโกเป็นผู้ 

  ประสานทั งหมด ตามท่ีผมสอบถามคุณนุ้ยเรื่องข้าวนั น สรุปว่าประชาชน  
  ของเราไม่ค่อยออกไปรับข้าว เพราะว่าได้นั่งช่วงด้านหน้าแล้วจึงไม่ลุกไปไหน 
  การไปรับข้าวให้รับข้าวเพียงแค่คนเดียว เป็นการประสานงานที่ผิดพลาด 
  แทนทีจ่ะให้เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมคนไปรับเสด็จไปรับข้าวมาแจก  

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ขอเชิญท่านปลัดเทศบาลชี แจงครับ 
ประธานสภาเทศบาล  
นางณภัทร  สื่อสุนทรานนท์   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
ปลัดเทศบาล    ทุกท่าน เทศบาลได้รับการแจ้งประสานงานมาว่าให้เจ้าหน้าที่ไปรับที่จุดแล้ว

  น ามาแจกให้ประชาชน และให้เย็นคนละ 2 กล่อง ดิฉันเพ่ิงจะทราบ 
  เหมือนกันค่ะ คุณนุ้ยไม่ได้รายงานให้ทราบ ดิฉันได้โทรถามว่าเรียบร้อยดี
  หรือไม่ คุณนุ้ยบอกว่าเรียบร้อยดี และเพ่ิงจะทราบว่าเราไม่ได้รับข้าวกล่อง 
  ตรงนี ปลัดอ าเภอเป็นผู้รับผิดชอบค่ะ  

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายวินัย  ศรีปิยะรัต   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี  ทุกท่าน เรื่องนี ผมต้องขออภัยทุกท่านมา ณ ที่นี ด้วยครับ วันพรุ่งมีการประชุม

 หัวหน้าส่วนราชการที่อ าเภอท่าตะโก จะได้น าเรื่องนี แจ้งที่ประชุมต่อไปครับ 
 ทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจการที่เราจะใช้ไปที่ใดหรือท าอะไรเราพยายาม
 ตอบสนองทุกอย่าง ไม่เคยทอดทิ งครับ ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นท่านสมาชิก  
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  ท่านประธานกรรมการชุมชน ในการที่เราจะจัดงานใดๆ เราจะเรียกมา

 ประชุม มาขอความร่วมมือ ทุกท่านก็รับปากเป็นอย่างดี แต่บางทีถึงเวลา 
  ก็ไม่ได้อย่างที่รับปากไว้ แต่ผมได้คิดอะไรมากครับจะดูว่าชุมชนไหนเป็น

 อย่างไร ในเรื่องของชุมชนนั นผมให้เกียรติตลอดเวลาครับ ไม่เคยแบ่งว่าชุมชน
 นั นชุมชนนี  ผมไม่เคยครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของค่าตอบแทนผมได้
 เสนอเรื่องนี กับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและได้ท าเรื่อง 

  เสนอขอไปแล้ว และคาดการณ์ว่าในเร็วๆนี คงจะได้รับค าตอบที่ดีครับ 
 คณะกรรมการชุมชน ๆละ 15 คน อนาคตต่อไปคงจะมีค่าตอบแทน
 เหมือนกับ อสม. แต่จะได้เท่าไรยังไม่สามารถระบุได้แน่นอน ในเวลาขณะนี 
 เป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อสม. ตามท่ีท่านได้
 รับทราบข่าวมาแล้วว่า อสม.ทั่วประเทศท างานกันอย่างหนักในช่วง4-5 
 เดือนที่ผ่านมา จึงท าให้โควิดของประเทศไทยได้รับค าชมเชยจากองค์การ 
 WTO ในเรื่องของการป้องกันรักษาโควิด 19 เป็นอันดับต้นๆ ของโลก  

  ต้องขอขอบคุณ อสม. กรรมการชุมชน เทศบาลเราไม่ได้นิ่งนอนใจ ทราบเรื่อง
 อะไรมาเกี่ยวกับโควิดเราก็รีบออกไปตรวจดูทันที ภายในเขตเทศบาล ภายใน
 อ าเภอท่าตะโก จึงไม่มีผู้ป่วยโควิด 19 ผมได้บอกพวกเราทุกคนมาตลอดว่า
 ให้รักษาสิ่งนี ไว้ให้ดี ขณะนี มีข่าวไม่ดีมาอีกจากจังหวัดเชียงใหม่ แต่โชคดีท่ี
 พวกเราไม่ค่อยมีคนไปเที่ยวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ติดจากคนพม่าท่ีเข้ามา
 เมืองไทย ตอนนี หาตัวกันอยู่ประมาณ 100 คน ที่ไปสัมผัสกับผู้ติดเชื อโควิด
 ช่วงนี  ตรงนี เป็นส่วนหนึ่งที่ทางส่วนราชการหรือเทศบาลไม่เคยทอดทิ งครับ 

  4.เรื่องกล้องวงจรปิดในส่วนของส านักงานนั น เราไม่รั วรอบขอบชิดติดกล้อง
 วงจรปิดไม่ครบทุกด้าน แต่ตามที่ท่านแจ้งมาว่ามีคนเดินผ่านกล้องแล้วยกมือ
 ไหว้ผมขอให้ช่วยแจ้งผมด้วยว่าเป็นผู้ใด ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผู้ใดที่ท า
 แบบนี  ผมขอบอกเวลาตั งแต่ติดตั งกล้องวงจรปิดมาผมไม่เคยเปิดดูเลยครับ 
 การท างานของแต่ละหน่วยนั นเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบงานของตัวเอง
 อยู่แล้วครับ ไมว่่าจะเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือเทศบาลก็ดี ในส่วนของ
 ชุมชนต่าง ๆ ผมก าลังหาจุดติดตั งเพ่ิมเติมอีกครับ เพื่อเป็นความปลอดภัย 

  ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งขณะนี เศรษฐกิจไม่ค่อยดีผมพยายาม
 จะติดตั ง จุดที่ดูแล้วมีความส าคัญหรือความเสี่ยงเราจะติดตั งเพ่ิมเติม การ
 ติดตั งกล้องวงจรปิดไม่ว่าจุดไหนมีประโยชน์ทุกจุดครับ แต่คนไหนจะปฏิบัติ
 อย่างไรเราไม่สามารถควบคุมได้ แต่ที่ท่านพูดมาผมไม่ค่อยสบายใจ คนนั น 

  คิดอย่างไรที่ท าแบบนี  ผมขอชี แจงเรื่องส าคัญให้สมาชิกทุกท่านได้รับทราบ
 อีกเรื่องหนึ่ง คือ เรื่องของบประมาณไฟฟ้าจากกองทุนพลังงาน ซึ่งเทศบาล 

  ท าเรื่องของงบประมาณไปเมื่อปีที่ผ่านมานั น โดยจะน าไปติดตั งที่อ่างเก็บน  า 
  พิบูลย์สงคราม และเปลี่ยนแอร์อาคารส านักงานเทศบาลต าบลท่าตะโก 

 ขณะนี กองทุนพลังงานได้แจ้งว่าเทศบาลได้รับจัดสรรงบประมาณในเรื่อง 
  ของไฟฟ้า จ านวน 21,960,4200 บาท ผมจึงได้ประสานที่ปรึกษา  
  และคณะท างานว่าส่วนที่เราก าหนดหลอดไฟเป็นหลอดแบบ LED  
  อย่างเดียวนั น เราสามารถก าหนดที่จะลงในเรื่องของโซล่าเซล แอร์ ไฟ  
  ที่ยังไม่ครอบคลุมได้ ขณะนี ก าลังให้กองช่างส ารวจในเรื่องนี อยู่ครับ 
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  คาดว่าในช่วงต้นปีหน้าจะ ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ และอีกเรื่องหนึ่งที่
 ผมเคยแจ้งในที่ประชุมไปแล้วว่าบุตรชายของอาจารย์พยุง ศรีเกสร ซึ่งได้
 เสนอโครงงานเก่ียวกับศิลปะ และได้รับเงินรางวัล และมาเสนอโครงการกับ
 ผมว่าจะน าศิลปินมาท าเป็นจุดเช็คอินที่อ่างเก็บน  า ซึ่งแล้วแต่ศิลปินจะท ารูป
 อะไรบ้างตามทีเ่ค้าวางแผนไว้ ซึ่งได้ด าเนินการไปบ้างแล้ว แต่ช่วงนี ติดงาน
 การแสดงผลงานที่เชียงใหม่กันอยู่หลายวัน มีบางส่วนอยู่ท างานที่นี่ซึ่งเป็น
 อดีตอธิการบดีของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์และทีมงาน ซึ่งมีการปั้น
 พญานาคเป็นจุดแสดงผลงานของศิลปินแต่ละคน บางคนมาจากอุทัยธานี 
 นครนายก ซึ่งศิลปินเหล่านี จะจ่ายเงินกันเอง ส่วนผมได้น าของใช้ที่ขาดเหลือ
 น าอาหารไปเลี ยงศิลปิน ในเรื่องนี ผมคิดว่าจะพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว  
 โดยบริเวณจุดที่ด าเนินการนี คืออ่างเก็บน  าพิบูลย์สงคราม หรืออ่างเก็บน  า 

  ท่าตะโก ขณะนี น  าในอ่างมีปริมาณมากพอสมควร จึงท าให้ดูสวยงาม ส่วน
 สถาปัตยกรรมของศิลปินเหล่านี จะมีอะไรบ้างเท่าท่ีผมดูแล้วในตอนนี เค้าได้
 น าเศษเหล็กมาประกอบเป็นช้าง พญานาค หมี ตอนนี ยังไมเ่สร็จจึงดูไม่ค่อย
 ออกเท่าไร แต่หลังจากที่ศิลปินเสร็จภารกิจจากจังหวัดเชียงใหม่แล้ว  

  คงจะมาด าเนินการต่อให้เรียบร้อย ตรงนี เราจะพยายามปรับปรุงสถานที่ 
  ออกก าลังกาย สถานที่ท่องเที่ยว ส่วนเรื่องไฟฟ้าผมคาดว่าหลังจากช่วงต้นปี

 คงจะเป็นรูปธรรมมากขึ น เราจะได้เห็นว่าอ่างเก็บน  ามีแสงสว่างมากแคไ่หน 
 ซึ่งช่วงขณะนี เวลาประมาณ 17.30 น. จะมืดแล้วประชาชนไม่สามารถ 

  ออกก าลังได้จึงกลับกันเร็ว แต่ถ้าเรามีไฟฟ้าบนอ่างเก็บน  าประชาชนสามารถ
 ออกก าลังกายได้อีกถึงประมาณ 20.00 น. เป็นเรื่องที่ได้เคยแจ้งไว้แล้วว่า
 กองทุนพลังงานไม่ได้ของบประมาณได้ง่าย ๆ เพราะว่าทั่วประเทศมีแต่
 หน่วยงานที่อยากจะได้งบประมาณตรงนี  แต่ในเมื่อเทศบาลได้งบประมาณ
 มาแล้วจะพยายามบริหารเงินตรงนี ให้อยู่ในขอบเขต ในระเบียบของกองทุน
 พลังงาน ผมขอขอบคุณที่ทุกท่านเป็นกล้องส่องในการท างานของเทศบาล  

  ผมทราบดีว่าการบริหารในเทศบาลเป็นอย่างไร เพราะในส่วนของผมไม่เคย
 ปล่อยให้ เจ้าหน้าที่ของเราอยู่เฉยครับ จะพยายามมีงานให้ท าโดยตลอด
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองสาธารณสุขฯ คนงานถึงจะท าบ้างไม่ท าบ้าง ผมได้
 ติดตามดูการปฏิบัติงานทางกลุ่มไลน์ โดยในเรื่องของถนนหนทางให้มีความ
 สะอาด ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ที่มาปฏิบัติหน้าที่ท่ีท่าตะโกจะชื่นชมในเรื่องของความ
 สะอาด ของถนน ถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ชอบใจที่ไปใช้งานมาก เนื่องจาก
 เคยอยู่แบบสบายแต่พอมาช่วงนี งานจะหนักหน่อย แต่ไม่เป็นไรครับ ถ้าคุณไม่
 ชอบไม่เป็นไรแต่ต้องท างานตามท่ีเราสั่งการลงไป ตรงนี เป็นเรื่องท่ีผม
 พยายามท าทุกอย่างเพ่ือเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง อาจจะมีการแบ่งกลุ่ม
 กันบ้างแต่ผมไม่เข้าไปสัมผัสตรงนั นจึงไม่ทราบข้อมูลที่เป็นเรื่องที่ส าคัญ  

  การท างานของเรานั น หากไม่มีความสามัคคีงานนั นจะไม่ส าเร็จลงได้  
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  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนซึ่งทุกท่านคงจะทราบดี ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ติดตาม

 ในเรื่องของคนที่มาช่วยเหลืองานเทศบาลซึ่งผมไม่ได้บังคับ ทุกท่านคงจะ
 ทราบดีว่าชุมชนบางคนอาจจะมีภารกิจส่วนตัว ชุมชนท างานกันแบบไม่มี
 ค่าตอบแทน ส่วนในเรื่องของการเดินทางไปศึกษาดูงานของกรรมการชุมชน
 จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูว่าจะไปไหน ในส่วนของผู้บริหาร  

  หรือส่วนราชการพยายามทุกอย่างในกรอบของระเบียบกฎหมาย ซึ่งผมเน้น
 ในเรื่องนี มาก เราปฏิบัติหน้าที่กันมาอีกไม่กี่เดือนจะครบ 9 ปี ตอนนี ผมได้
 ข่าวมาว่าอาจจะ ไม่ได้เลือกเป็นที่แรกตามที่ข่าวออกมาแล้ว อาจจะอยู่ครบ
 ก าหนดที่เราได้ท าบัตรกันใหม่รอบสอง ปี 2565 จะมี สสร. มาขั นกลาง 
 เลือกนายก อบจ. และ สจ. อาจจะมีการเลือก สสร. ตรงนี ฝากบอกผู้ที่ 

  ลงสมัครเพื่อมารับใช้พ่ีน้องประชาชนคงจะต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่ง ตอนนี 
 ให้ท าความดีให้ประชาชนเห็น ถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมทราบผมจะมาแจ้งให้
 ทุกท่านทราบว่าเวลาใดที่จะมีการเลือกตั ง แต่เท่าที่ทราบมานั นคงจะยาว 

  ไปก่อนไม่หลังจากการเลือกตั งนายก อบจ. และ สจ. ผมเชื่อได้ว่าเราคงจะ
 เป็นชุด แรกท่ีมีการเลือกตั งแล้วด ารงต าแหน่งได้ประมาณ 10 ปี ขอฝาก
 ท่านให้ช่วยเป็นหูเป็นตาจุดไหนหรือเรื่องไหนที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรให้  

  มาบอกผมครับ ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือชุมชน ผมไม่เคยเลือกว่าชุมชนนั น
 หรือชุมชนนี ผมให้ความช่วยเหลือทุกชุมชนครับหากมีความเดือดร้อน ของ
 อะไรไม่มีความแน่นอน แต่เท่าที่ได้รับข้อมูลมานั นมีความเป็นจริงทุกอย่าง 
 จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าในเรื่องของการท างานอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเลือก
 ที่รักมักท่ีชัง เราให้เกียรติทุกคน ถ้าท่านให้เกียรติเราพวกเราทุกคนพร้อมที่จะ
 ให้เกียรติท่าน การท างานนั นผมท าตามระเบียบ กฎหมาย ผมโดนเหลายเรื่อง 
 ยกตัวอย่างเช่น เรื่องลุกล  าล าคลองเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ จะโกรธหรือว่า
 เกลียดกันผมก็ไม่ว่าครับ คุณก่อสร้างไป 40,000 – 50,000 บาท ต้องทุบ
 ทิ งผมไม่ขอเอ่ยนามว่าเป็นใคร และมีอีกหลายราย เทศบาลพยายามจะถือ
 ปฏิบัติมิให้ผิดกฎหมาย เพราะว่าที่สาธารณะเราจะต้องรักษาไว้ให้กับ
 ลูกหลานของเรา มีอีกรายหนึ่งที่ของฟ้าใหม่ขณะนี นิติกรแจ้งว่ากองช่างก าลัง
 ด าเนินการอยู่ครับ ขอให้กองช่างเร่งด าเนินการด้วยครับ เพราะว่าผมไปแจ้ง
 ความไว้แล้ว เป็นการบุกรุกที่สาธารณะ ส่วนเรื่องเดิมก่อนที่ผมจะเข้ามารับ
 ต าแหน่งนั น ผมจะพยายามตรงไหนที่ขยับขยายได้จะท าต่อไป ผมขอบอก
 เลยว่าเรื่องแบบนี ผมไม่ยอมครับ ในเรื่องของการท าผิดกฎหมายในส่วนที่เรา
 จะเก็บไว้ให้พ่ีน้องประชาชนใช้ร่วมกัน ผมบอกตามตรงว่าถ้ามาโกรธกัน
 เรื่องแบบนี ผมก็ไม่ให้ความส าคัญ เพราะว่าผมท าตามหน้าที่ผมไม่ท าผมก็ผิด 
 ใน ม.157 แรงนะครับ ผมจึงพยายามทุกอย่างในเรื่องของการักษา
 กฎระเบียบ ในสมัยนายกวิสุทธิ์ อาจจะพาไปไหนได้หลายที่แต่กฎระเบียบ
 ในสมัยนั นไม่มากเหมือนกับปัจจุบันนี  ซึ่งแตกต่างกัน และทั งนี สามารถด าเนิน
 ไปได้ แต่บอกตามตรงว่าติดหลายเรื่องซ่ึงเราทุกคนทราบอยู่แล้วในเรื่องของ
 การท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะคลี่คลายลงไปแล้ว แต่ก็ยังมีอยู่ใน
 ปัจจุบันนี  เมื่อก่อนได้ศึกษาดูงานกันแทบทุกปีจริงๆ เพราะว่าผมอยู่ตรงนี  

  มาหลายสมัยแล้ว เป็นรองนายก เป็นสมาชิก ผมทราบดีอยู่แล้วครับ 
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  แต่จากท่ีผมไปเป็นคณะกรรมการหลายแห่งแล้วเห็นพรรคพวกโดนเรื่องท าผิด

 กฎระเบียบเรื่องนั นเรื่องนี  ผมบอกเลยว่าในการน าชุมชนไปศึกษาดูงาน
 ผู้บริหารไม่ได้เลือกปฏิบัติให้แต่เฉพาะพวกเราไปเท่านั น ชุมชนเราก็จะน าไป
 เหมือนกันครับ เวลาที่อบรมขอให้มาด้วยครับ ส่วนใหญ่เวลาอบรมไม่มา  

  แต่จะไปศึกษาดูงานอย่างเดียว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันนี  สตง. 
 ค่อนข้างจะเข้มงวดกับการเบิกจ่ายมากขึ น จึงขอฝากทุกท่านที่อาจจะได้รับ
 ข้อมูลจากผู้เล่าผู้ฟ้อง ขอให้ท่านค านึงถึงเรื่องของระเบียบที่เราจะต้องถือ
 ปฏิบัติ ถ้าจะไปศึกษาดูงานช่วงวันอบรมขอให้ท่านมาอบรมด้วยครับ
 โครงการที่ท าผมพยายามให้เจ้าหน้าที่ตามผู้เข้ารับการอบรม ก็ยังไม่ค่อยจะมี
 ทุกคนมาอบรมเลยครับ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีผมจะไม่สนับสนุนให้ท าแบบนี  จึงขอ
 ฝากกับประธานชุมชนหากมีโครงการอบรมที่เทศบาลเชิญมาร่วมอบรมหาก
 มาได้ขอให้มา แต่ถ้าไม่สามารถมาได้จริงๆ ก็ไม่เป็นไรครับ ผมอยากจะให้
 ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั งไว้ ไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่เทศบาล
 มานั่งกันแทน ผมจึงแจ้งทุกกองให้ด าเนินการให้ชัดเจนในเรื่องของจ านวนคน
 ที่มาอบรม ไม่มากไม่เป็นไรแต่ขอให้ชัดเจนในเรื่องของจ านวนคนอบรม ผม
 ยินดีที่จะสนับสนุนครับ แต่ถ้ามีการอบรมแล้วไม่เข้าร่วมอบรมแต่จะขอไป
 ศึกษาดูงานผมก็ไม่อยากจะด าเนินการขอบคุณครับ 

นายสถาพร  ชวลิตพงษ์   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
ประธานสภาเทศบาล   ขอเชิญรองปิยะชัย ส่งวัฒนา ครับ 
นายปิยะชัย  ส่งวัฒนา   กราบเรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี   ทุกท่าน ผมขอเสริมต่อจากท่านนายกเทศมนตรี 2-3 ประเด็นครับ 
     1.เรื่องความสามัคคีหลังจากที่ท่าน สท.อภิเดช ได้สะท้อนมาผมไม่สบายใจ

  ที่ท างานหากเจ้าหน้าที่มีความสุขเป็นเรื่องที่ดีครับ ถามว่าผู้บริหารรับรู้เรื่อง
  เหล่านี บ้างหรือไม่ขอเรียนว่าผมพอจะทราบครับเวลาที่เจ้าหน้าที่คุยกัน พอ
  เห็นเราก็พูดคุยกันเบาๆ เหมือนกับว่าไม่อยากให้เราทราบเรื่อง เรื่องนี เป็น
  เรื่องท่ีสะท้อนจากภายนอกอาจจะท าแบบนั นแล้วไม่ส่งผลไม่มีใครรับรู้ แต่
  ทางบุคคลภายนอกสะท้อนกลับมาหาเรา ตรงนี ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี ทุกท่านในที่
  ประชุมนี เป็นหัวหน้างาน หัวหน้ากอง อยากให้รับเรื่องนี ไปปฏิบัติว่าจะ 
  ด าเนินการอย่างไร ผู้บริหารจะจับตาดูอย่างใกล้ชิด เราค่อยๆพัฒนาให้ดีขึ นไป
  ให้ถอดหัวโขนจากตรงนี  เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันทั งนั นครับ  

     2.เรื่องกรรมการชุมชนในทางฝ่ายผู้บริหารเราให้ความส าคัญกับทุกท่าน  
     แต่ในความรู้สึกอีกด้านหนึ่งท่านอาจจะคิดว่าสามารถท าได้ดีกว่านั น 

  ผมจะรับไปด าเนินการให้ดีขึ นครับ ส่วนการศึกษาดูงานตามที่ท่านนายก 
     ได้รับปากกับท่านแล้ว ผมอยากจะให้เปรียบเทียบกับอดีตกับปัจจุบัน  

  เมื่อก่อนเราอาจจะไปได้ชุมชนละ 50 คน และในปัจจุบันนี ที่ไหนก็ท าไม่ได้
  แล้วครับ อบจ. นครสวรรค์ เคยน าชุมชน 8-9 รถบัส ตอนนี ท าไม่ได้แล้ว  
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     แต่ถ้ากรรมการชุมชน ๆ ละ 15 คน ใช้รถบัส 2 คัน เราพอจะท าได้ครับ  
     ส่วนเรื่องการให้ความร่วมมือตามท่ีท่านนายกแจ้งมาถ้ากรรมการ 15 คน 

  มาร่วมอบรมเรายินดีครับ 
     3.เรื่องกลุ่มออกก าลังกายตามที่ท่าน สท.อภิเดช เสนอมานั น ผมยังไม่ได้

  รายงานให้ท่านนายกทราบว่า เมื่อวันก่อนได้พบกับประธานกรรมการชุมชน
  ตลาดแปดธันวา เสนอมาว่าจะขอตั งอีก 1 ชมรมได้หรือไม่ ผมแจ้งไปว่ายินดี
  ไม่จ าเป็นต้องเป็นชุมชนเดียวก็ได้ ชุมชนอ่ืนสามารถมารวมกันได้ ให้ได้คน
  ประมาณ 15-20 คน แล้วจดัตั งกลุ่มออกก าลังกาย เทศบาลยินดีสนับสนุน
  งบประมาณการออกก าลังกาย เดือนละ 2,000 บาท ให้กับทุกชมรม 
  จึงขอฝากชุมชนให้ประสานสถานที่ท่ีเป็นส่วนกลางและผู้น าการออกก าลัง
  กายด้วยครับ สุดท้ายนี ขอฝากเจ้าหน้าที่เทศบาลกับเรื่องที่ท่าน 
  บุคคลภายนอกสะท้อนกลับมา ขอให้ปฏิบัติให้ดีขึ นครับ 

ประธานสภาเทศบาล   สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ หรือไม่ครับ 
ที่ประชุม    -ไม่มี- 
นายสถาพร ชวลิตพงษ์  ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืน ๆ ผมขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมสภา 
ประธานสภาเทศบาล   เทศบาลต าบลท่าตะโกในวันนี และขอปิดประชุมครับ 

เลิกประชุมเวลา  11.35  น 

 (ลงชื่อ)     ณภัทร สื่อสุนทรานนท์  ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์) 
       เลขานุการสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
เห็นว่าถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน   

 
(ลงชื่อ)       ปรีชา  ชาญวิการณ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

        (นายปรีชา  ชาญวิการณ์) 
                      สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
 

(ลงชื่อ)     จิรศักดิ์  สุปิยะพาณิชย์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            (นายจิรศักดิ์  สุปิยะพาณิชย์) 
                       สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
  

 (ลงชื่อ       เกรียงศักดิ์  เสือภู่    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายเกรียงศักดิ์  เสือภู่) 
                     สมาชิกสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 
ประธานสภาท้องถิ่นได้ลงนามในรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นรับรองแล้ว  

(ลงชื่อ)       สถาพร  ชวลิตพงษ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
    (นายสถาพร  ชวลิตพงษ์) 
        ประธานสภาเทศบาลต าบลท่าตะโก 


